

Số: /KH-UBND

Tam Đường, ngày tháng 06 năm 2021

KẾ HOẠCH

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) huyện Tam Đường năm 2021

Thực hiện Kế hoạch 1717/KH-UBND, ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân tỉnh Lai Châu “Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2021”; UBND huyện Tam Đường xây dựng “Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) huyện Tam Đường năm 2021” với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch số 1717/KH-UBND, ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân tỉnh Lai Châu, thực hiện hiệu quả và cải thiện các tiêu chí, chỉ số thành phần PCI tại huyện huyện Tam Đường.

2. Yêu cầu

Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mang tính chất trọng tâm, then chốt trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bám sát các tiêu chí, chỉ số thành phần PCI theo từng nhiệm vụ, giải pháp được phân công trong Kế hoạch 1717/KH-UBND, ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân tỉnh Lai Châu, cụ thể hóa thành kế hoạch để thực hiện, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của huyện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN PCI CỦA HUYỆN TAM ĐƯỜNG

1. Chỉ số về tính minh bạch

Nâng cao trách nhiệm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước liêm chính, hiệu lực, hiệu quả. Gắn liền với thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, trả lời, cung cấp thông tin, văn bản cho nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước. Khẳng định và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đảm bảo bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử trong việc tiếp cận các thông tin, văn bản của huyện, tỉnh. UBND huyện tiếp tục phổ biến, truyền tải rộng rãi các thông tin, văn bản trên phương tiện thông tin đại chúng, để người dân, các

doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Để có cơ sở tham mưu, báo cáo UBND tỉnh; UBND huyện Tam Đường xây dựng mục tiêu, kế hoạch chỉ số thành phần PCI năm 2021 về tính minh bạch cụ thể như sau như sau:

- (1) Tỷ lệ doanh nghiệp nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị cơ quan nhà nước của huyện cung cấp là (100%).
- (2) Số ngày để nhận được thông tin, văn bản sau khi đã đề nghị cung cấp (2 ngày).
- (3) Cần có “mối quan hệ” để có được các tài liệu của huyện là (0%).

2. Chỉ số về chi phí thời gian

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác thanh tra đảm bảo theo kế hoạch được phê duyệt, công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết tốt đơn khiếu nại, tố cáo khi được giao theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, các đoàn thanh tra; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ (nếu có).

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người dân và tổ chức, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều khi thực hiện thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao tinh thần thái độ giao tiếp của đội ngũ cán bộ khi tiếp xúc với người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Công khai niêm yết phí, lệ phí và các loại thủ tục cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp theo dõi. Mục tiêu năm 2021 chỉ số thành phần PCI về chi phí thời gian của huyện Tam Đường là:

- (1) Doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần hoàn tất thủ tục (90%).
- (2) Thủ tục giấy tờ đơn giản (90%).
- (3) Phí, lệ phí được niêm yết công khai (100%).
- (4) Thời gian thực hiện THHC được rút ngắn hơn so với quy định (15%).

3. Chỉ số về cạnh tranh bình đẳng

Tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, không đặt ra các khoản thu, điều kiện ràng buộc ngoài quy định và chống độc quyền để tạo cạnh tranh bình đẳng cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp với doanh nghiệp Nhà nước.

Chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn người dân và các tổ chức trong việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, ngoài Nhà nước; quán triệt, chỉ đạo công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp thân thiện, nhiệt tình.

Hỗ trợ, khuyến khích người dân và các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; tăng cường phối hợp thực hiện dịch vụ bưu chính công, kết nối với Bộ phận Một cửa nhận và trả kết quả tại nhà, trụ sở doanh nghiệp.

Rà soát lại toàn bộ quá trình, thủ tục về lĩnh vực đất đai; tập trung các biện pháp mạnh, triển khai thực hiện bằng các biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm bãi bỏ các hồ sơ thủ tục không cần thiết; đơn gian hóa nội dung hồ sơ, thủ tục liên quan đất đai; giải quyết hiệu quả việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp; có biện pháp kiểm soát và khắc phục tình trạng nhũng nhiễu của công chức, viên chức trong thực hiện các thủ tục về đất đai như: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,...(nếu có).

Thực hiện minh bạch, công bằng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận đất đai, nguồn vốn và miễn giảm thuế,... Mục tiêu năm 2021 chỉ số thành phần PCI về cạnh tranh bình đẳng của huyện Tam Đường là:

(1) Doanh nghiệp nhà nước thuận lợi hơn trong việc thực hiện các TTHC (0% Đồng ý)

4. Chỉ số về tính năng động

Chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương chính của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh và xây dựng các Kế hoạch, chương trình hành động về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Hàng năm tổ chức ít nhất 02 hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, kinh tế tập thể đang thực hiện đầu tư tại địa huyện nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục vận dụng pháp luật linh hoạt nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho kinh tế tư nhân. Mục tiêu năm 2021 chỉ số thành phần PCI về tính năng động của huyện:

(1) Lãnh đạo tỉnh có chủ trương đúng, nhưng chưa được thực hiện tốt ở cấp huyện/thị (5%).

(2) Khi Chính sách, Pháp luật Trung ương, tỉnh có điểm chưa rõ, chính quyền huyện thường “đợi xin ý kiến chỉ đạo”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND - Ủy ban nhân huyện

Làm đầu mối theo dõi, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp cụ thể nâng cao chỉ số tính năng động và chủ trì, theo dõi các tiêu chí tại các chỉ số thành phần được phân công.

Tham mưu triển khai thực hiện quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo kế hoạch 1379/KH-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa của huyện; thường xuyên phối hợp với phòng, ban, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp, khắc phục những tồn tại, hạn chế từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa.

Phối hợp với các phòng, ban, ngành tiếp tục tham mưu rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC đảm bảo mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 20/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC đảm bảo giải quyết trước hoặc đúng thời gian theo quy định; công khai, minh bạch việc giải quyết TTHC đối với người dân, doanh nghiệp.

Hướng dẫn người dân và các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử huyện, Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng nhiều hình thức đa dạng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa bảo đảm 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tình hình giải quyết TTHC qua hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện theo quy định.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Làm đầu mối theo dõi, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao chỉ số: Cạnh tranh bình đẳng, theo dõi các tiêu chí tại các chỉ số thành phần được phân công.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư năm 2021 và giai đoạn 2020-2030, tổ chức hội chợ thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển lãm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm sản xuất trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư so với quy định; không đặt ra các khoản thu, điều kiện ràng buộc ngoài quy định. Làm tốt công tác đăng ký kinh doanh, phối hợp với các phòng ban, ngành tổ chức các đợt kiểm tra sau đăng ký kinh doanh, kiểm tra việc niêm yết giá, xử lý đúng quy định các trường hợp kinh doanh không phép, trái phép, vi phạm về quản lý giá.

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư năm 2021 và giai đoạn 2020-2030, tổ chức hội chợ thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển lãm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm sản xuất trên địa bàn.

Tăng cường quản lý quy hoạch, công khai các quy hoạch, tăng cường phối hợp trong công tác trích quy hoạch, rà soát bộ thủ tục hành chính và thời gian cấp phép xây dựng kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời đẩy nhanh việc cấp phép xây dựng để tạo điều kiện cho các tổ chức, người dân xây dựng các công trình đúng quy hoạch.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng công bằng.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phối hợp cung cấp dịch vụ khuyến nông, giúp nông dân chuyển đổi và nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản, lâm sản, thủy sản.

4. Phòng Tài nguyên - Môi trường

Triển khai có hiệu quả Luật đất đai năm 2013. Tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư về thực hiện thủ tục đất đai. Tiến hành rà soát quỹ đất để giới thiệu địa điểm cho nhà đầu tư hoặc kiến nghị UBND huyện, tỉnh thu hồi đất đối với các trường hợp đã được thuê đất nhưng quá hạn chưa tiến hành đầu tư.

Rà soát bộ thủ tục hành chính về đất đai và thời gian thực hiện thủ tục hành chính để tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với Luật đất đai năm 2013.

Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình ký duyệt cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Kế hoạch bảo vệ môi trường, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh.

Rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định về đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính và thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

5. Phòng Tư pháp

Làm đầu mối theo dõi, chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao chỉ số Tính minh bạch và chủ trì, theo dõi các tiêu chí tại các chỉ số thành phần được phân công.

Tham mưu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho các tổ chức, doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp, hiệu quả; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp.

6. Thanh tra huyện

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt việc thanh toán không dùng tiền mặt và tổ chức thực hiện việc chi trả các chính sách, dịch vụ chi trả qua tài khoản và các dịch vụ đi kèm qua tài khoản tại cơ quan

Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính.

Làm đầu mối theo dõi, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao chỉ số Chi phí thời gian.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của thanh tra chính phủ và Kế hoạch số 1390/KH-UBND ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các ngành, chính quyền cơ sở thực hiện tốt Đề án đào tạo nghề trọng điểm của tỉnh, chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát nhu cầu đào tạo nghề, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề. Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết

việc làm cho người lao động. Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa các quy trình, quy định, thủ tục, thu, chi trả bảo hiểm xã hội.

8. Phòng Nội vụ

Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý những hành vi tiêu cực, những nhiễu gây phiền hà cho người dân.

Tiếp tục rà soát, cải cách các thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết, điều chỉnh giảm dần thời gian thực hiện các thủ tục hành chính

9. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện các giải pháp cải thiện và minh bạch hóa thông tin tín dụng, tạo điều kiện cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng theo cơ chế thị trường.

10. Bảo hiểm xã hội huyện

Rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu và chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp.

11. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Triển khai tổ chức quán triệt, phổ biến và thường xuyên tuyên truyền Kế hoạch 1717/KH-UBND, ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của huyện Tam Đường.

Tăng cường, đăng tải đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch các chủ trương chính sách mới, các văn bản chỉ đạo điều hành, các quyết định về đầu tư, xây dựng, chương trình, dự án,... *(trừ văn bản mật)* lên Cổng Thông tin điện tử của huyện để người dân và các tổ chức, doanh nghiệp thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin.

12. Chi cục thống kê huyện

Thống kê số lượng doanh nghiệp, tình hình hoạt động, lao động việc làm trong doanh nghiệp để phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của UBND huyện.

13. Đề nghị UBMTTQ huyện và các đoàn thể: Tăng cường tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ, sâu nội dung kế hoạch; giám sát việc tổ chức thực hiện đối với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các nội dung, giải pháp đề ra.

14. UBND các xã, thị trấn

Rà soát lại các hộ kinh doanh chưa thực hiện đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh, chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đề bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, đồng thời cần quan tâm đến những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn để

giúp doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện công tác rà soát các thủ tục hành chính, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ các quy định, các thủ tục không cần thiết liên quan đến hồ sơ của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên quan đến thực hiện các thủ tục hành chính công một cách khoa học và bố trí cán bộ có nghiệp vụ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu theo quy định.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo 6 tháng, báo cáo 01 năm và báo cáo đột xuất đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch này về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để tổng hợp) thời gian gửi báo cáo như sau:

- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 15 tháng 6.
- Báo cáo năm: Trước ngày 15 tháng 12.
- Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quán triệt, triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Sùng Lữ Páo